

ปฏิทินการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

วันที่	รายละเอียด	ผู้ปฏิบัติ
ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕	- นับจำนวนมีตัว และอัตราเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕	สพท.
ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕	- ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้ที่รักษาราชการการผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน	สพท./ สถานศึกษา
ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕	- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงิน พิจารณาจัดสรร	สพท.
ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕	- ผู้อำนวยการสถานศึกษาส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามข้อตกลง (PA) (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามข้อตกลง (PA) (ตำแหน่งครู)	สพท.
ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕	- ผู้บังคับบัญชาขอมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน	สพท./ สถานศึกษา
ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕	- สถานศึกษาในสังกัดจัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ - สถานศึกษาส่งแบบบัญชีรายละเอียดข้อมูล ผลการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ระดับสถานศึกษา ต่อ สพท. พร้อมตรวจสอบ	สพท./ สถานศึกษา
ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕	- คณะอนุกรรมการการกลุ่มเครือข่ายพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนที่สำรองจากสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา	กลุ่มเครือข่าย
ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕	- สพท. จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำใน สพท. และ ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. - คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา	สพท..
ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕	- สพท.นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ อศจ. / กศจ.	สพท./ศจจ.
ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕	- ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ-เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และแจ้งผลการพิจารณา ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท.ต้นสังกัด - สพท.ประกาศร้อยละของฐานการคำนวณ และคำสั่งเลื่อนเงินเดือน จ่ายเงินเดือนข้าราชการในระบบจ่ายตรง	สพท./ ศจจ.

***** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *****